

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จำแนกตาม อายุ อาชีพ และรายได้ อีกทั้งศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย โดยทำการสอบถามความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติดุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ราย ผลการศึกษารูปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา

นักท่องเที่ยวต่างชาติดุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 27 ปี มีสถานภาพโสด เป็นนักศึกษาและธุรกิจส่วนตัว มีระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 20,000 เหรียญสหรัฐ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อปี 43,000 เหรียญสหรัฐ ภูมิลำเนามาจากประเทศในเอเชีย

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 ประกอบด้วยด้านบุคลากร มีผลเป็นอันดับที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 (มากที่สุด) อันดับที่ 2 ได้แก่ด้านราคา มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.27 (มาก) และอันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คะแนนเฉลี่ย 4.23 (มาก) ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกตามช่วงอายุ พบว่าช่วงอายุ 18-22 ปี มีความเห็นว่าปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 โดยปัจจัยด้านบุคลากรมีผลเป็นอันดับที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 (มากที่สุด) อันดับที่ 2 ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลมีค่าเฉลี่ย 4.29 (มาก) อันดับที่ 3 ได้แก่ด้านราคา มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.16 (มาก) ช่วงอายุ 23-27 ปี มีความเห็นว่าปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.17 โดยด้านบุคลากรมีผลเป็นอันดับที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 (มากที่สุด) อันดับที่ 2 ได้แก่ด้านสถานที่ มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.23 (มาก) อันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คะแนนเฉลี่ย 4.19 (มาก) ช่วงอายุ 28 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 โดยด้านบุคลากรมีผลเป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.80 (มากที่สุด) อันดับที่ 2 ได้แก่ ด้านราคา มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 (มาก) และอันดับที่ 3 ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 (มาก)

ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกตามอาชีพ พบว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.19 โดยด้านบุคลากร มีผลอันดับที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 (มากที่สุด) อันดับที่ 2 ได้แก่ด้านสถานที่ มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.23 (มาก) อันดับที่ 3 ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 (มาก) อาชีพนักศึกษามีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.11 ประกอบด้วยด้านบุคลากร มีผลเป็นอันดับที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 (มากที่สุด) อันดับที่ 2 ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 (มาก) อันดับที่ 3 ได้แก่ด้านราคา มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.16 (มาก) อาชีพพนักงานรัฐและเอกชนมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ประกอบด้วยด้านบุคลากร มีผลเป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.24 ประกอบด้วยด้านบุคลากร คะแนนเฉลี่ย 4.75 (มากที่สุด) อันดับที่ 2 ได้แก่ด้านราคา มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 (มาก) และอันดับที่ 3 ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.23 (มาก)

ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างรายได้ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.23 ประกอบด้วยด้านบุคลากรมีผลเป็นอันดับที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.74 (มากที่สุด) อันดับที่ 2 ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 (มาก) อันดับที่ 3 ได้แก่ด้านราคา มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 (มาก) กลุ่มนักท่องเที่ยวตัวอย่างที่มีรายได้ 10,001-30,000 เหรียญสหรัฐ มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 ประกอบด้วยด้านบุคลากรมีผลเป็นอันดับที่ 1 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 (มากที่สุด) รองลงมาได้แก่ ด้านสถานที่ มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.25 (มาก) อันดับที่ 3 ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 (มาก) กลุ่มนักท่องเที่ยวตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001 เหรียญสหรัฐขึ้นไปมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยด้านบุคลากรมีผลเป็นอันดับที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 (มากที่สุด) อันดับที่ 2 ได้แก่ด้านราคา มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 (มาก) อันดับที่ 3 ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.24 (มาก)

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยส่วน มีวัตถุประสงค์พักผ่อนหย่อนใจ ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก มีการจัดการในการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวก่อนจะมาประเทศไทยได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา และ อินโดนีเซีย ส่วนประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวหลังจากท่องเที่ยวประเทศไทยได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา และญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ที่จะพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวอำเภอปายเป็นครั้งแรก มีการจัดการการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวด้วยคือเพื่อน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าในการมาท่องเที่ยวอันดับที่ 1

ได้แก่อินเทอร์เน็ต อันดับที่ 2 ได้แก่เพื่อน อันดับที่ 3 ได้แก่หนังสือท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปายที่เดินทางไปท่องเที่ยวอันดับที่ 1 ได้แก่ ถนนคนเดินปาย อันดับที่ 2 ได้แก่ น้ำตกหมอกแปงและน้ำตกแม่เย็น อันดับที่ 3 ได้แก่สะพานประวัติศาสตร์อำเภอปาย สถานที่พักผ่อนระหว่างเดินทาง ได้แก่โฮมสเตย์/เกสต์เฮาส์และบังกะโล ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 8 วัน ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่องเที่ยวอำเภอปายเฉลี่ย 33.3 เหรียญสหรัฐ/วัน/คน โดยค่าใช้จ่ายมากที่สุด ได้แก่ค่าที่พัก พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอำเภอปายได้แก่รถบัสโดยสาร พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวในอำเภอปายได้แก่รถจักรยานยนต์ และส่วนใหญ่คิดว่าในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้าจะกลับมาท่องเที่ยวอำเภอปายอีก

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนในภาพรวมแล้ว พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจมีผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 อันดับที่ 1 ได้แก่สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 2 ได้แก่อรรถาธิบายของคนในท้องถิ่น และอันดับที่ 3 ได้แก่อาหารไทย ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 18-22 ปี มีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจมีผลอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 อันดับที่ 1 ได้แก่อรรถาธิบายของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 2 ได้แก่อาหารไทย อันดับที่ 3 ได้แก่สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 23-27 ปี มีความเห็นว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 อันดับที่ 1 ได้แก่ สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 2 ได้แก่อรรถาธิบายของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 3 ได้แก่อาหารไทย กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวช่วงอายุ 28 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 อันดับที่ 1 ได้แก่ สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 2 ได้แก่ อรรถาธิบายของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 3 ได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.44 อันดับที่ 1 ได้แก่ อรรถาธิบายของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 2 ได้แก่ สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 3 ได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักศึกษา มีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 อันดับที่ 1 ได้แก่ อาหารไทย อันดับที่ 2 ได้แก่อรรถาธิบายของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 3 ได้แก่ สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานรัฐและเอกชน มีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจมีผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 อันดับที่ 1 ได้แก่สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 2 ได้แก่ อรรถาธิบายของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 3 ได้แก่อาหารไทย

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ มีความเห็นว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 อันดับที่ 1 ได้แก่สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 2 ได้แก่ อรรถาศัยของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 3 ได้แก่อาหารไทย กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 10,001-30,000 เหรียญสหรัฐ มีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 อันดับที่ 1 ได้แก่ อรรถาศัยของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 2 ได้แก่ สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 3 ได้แก่ อาหารไทย กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001 เหรียญสหรัฐขึ้นไป มีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 อันดับที่ 1 ได้แก่ อรรถาศัยของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 2 ได้แก่ สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 3 ได้แก่ ความคุ้มค่าของเงินที่จ่าย

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกตามภูมิลำเนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวตะวันออกกลางมีความพึงพอใจสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 โดยมีอันดับที่ 1 คืออรรถาศัยไมตรีของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 2 ได้แก่สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 3 ได้แก่ อาหารไทย กลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกาและแคนาดามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 โดยอันดับที่ 1 ได้แก่สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 2 คืออรรถาศัยไมตรีของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 3 คืออาหารไทย กลุ่มตัวอย่างชาวยุโรปมีความพึงพอใจระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 โดยอันดับที่ 1 ได้แก่อรรถาศัยไมตรีของคนในท้องถิ่น อันดับที่ 2 คือสิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 3 คืออาหารไทย กลุ่มตัวอย่างชาวเอเชียมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 โดยอันดับที่ 1 คืออรรถาศัยไมตรีของคนท้องถิ่น อันดับที่ 2 ได้แก่สิ่งดึงดูดทางธรรมชาติ อันดับที่ 3 ได้แก่ อาหารไทย

ในการประมาณการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้แบบจำลอง Ordinary Least Squares (OLS) ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมี 4 ตัวแปร คือ อายุ อาชีพ ระยะเวลาในการพัก และการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ ถ้านักท่องเที่ยวมีอายุมากขึ้น 1 ปี จะมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 6.523 เหรียญสหรัฐ นักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพพนักงานรัฐและเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ จำนวน 64.659 เหรียญสหรัฐ นักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาการพักเพิ่มขึ้น 1 วันจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 7.310 เหรียญสหรัฐ และนักท่องเที่ยวที่ทำการเที่ยวซ้ำอำเภอปายจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มที่มาท่องเที่ยวครั้งแรกจำนวน 204.126 เหรียญสหรัฐ

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่อัชชาติย์ไมตรีของคนในท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นควรที่จะการรักษาภาพลักษณ์ความเป็นไทย รวมไปถึงอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาท่องเที่ยว

2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีอาชีพนักศึกษาและกลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 30,000 เหรียญสหรัฐอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องมาจากนักท่องเที่ยวใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลในการท่องเที่ยว ฉะนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และส่งต่อข้อมูล

3. จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการของธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ดังนั้นควรมีการรักษามาตรฐานและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ รวมไปถึงการฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว

4. จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอปายนั้น ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาครั้งแรก ดังนั้น ความหาแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับมาท่องเที่ยวอำเภอปายอีกครั้ง

5. จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าที่พักและค่าอาหารมากกว่า ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้น ควรมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงคุณภาพของที่พักและอาหาร นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึกมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพียงร้อยละ 11 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้น ควรมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

6. จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสามารถทำได้โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกลุ่มคนทำงาน บริษัท เว็บไซต์ ของในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนทำงาน ได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

7. จากการศึกษาการประมาณการสถิติพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำมีค่าใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งแรกจำนวน ดังนั้นทางภาครัฐและเอกชนควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอำเภอป่าเกิดมีความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ